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1 Datgan diddordeb 

Dim.

2 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 

Derbyniwyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019 yn gofnod gwir a 
chywir.

3 Cynlluniau gwasanaeth adolygiadau canol blwyddyn 2019-20 

Presennol:
- Meirion Rushworth, (Pennaeth Cyllid)
- Owen James (Pennaeth Cyllid Cynorthwyol)
- Richard Leake, (Rheolwr Caffael)
- Emma Johnson, (Rheolwr Casglu Incwm)
- Andrew Wathan, (Prif Archwilydd Mewnol)

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid drosolwg byr i'r Pwyllgor a thynnodd sylw at y meysydd 
allweddol i'w hystyried, gan gynnwys canolbwyntio ar fwy o waith hunanwasanaeth yn fewnol 
ac yn allanol lle y bo'n bosibl a hyfforddiant a datblygiad pan fo angen.

Gofynnodd yr Aelodau y canlynol:

 O ran Cam Gweithredu 1 ar dudalen 24 – Cwblhau digon o waith yn ymwneud â barn 
archwilio a ddangosodd: 16% wedi'u cwblhau, a'r sylw "ychydig yn is na'r disgwyl, ond 



mae hyn yn gyffredinol yn codi yn Ch3 a Ch4”, gofynnodd Aelod pam yr oedd hyn yn is 
na'r disgwyl, a sut y gellid gwarantu y byddai'n codi.  Dywedodd y Prif Archwiliwr Mewnol 
wrth y Pwyllgor fod adnoddau wedi cael eu defnyddio mewn ymchwiliadau arbennig, fodd 
bynnag, dangosodd perfformiad yn y gorffennol fod chwarteri 3 a 4 wedi gwella. Pan 
ofynnwyd i'r tîm a oedd yn hyderus y byddai'n gwella, cynghorwyd bod ffigurau wedi codi 
yn y gorffennol. Aelod 

 Holodd Aelod ynghylch materion adnoddau yn y Gwasanaeth. Dywedwyd wrth yr Aelodau 
y cyflawnwyd y sgoriau hyn gydag un aelod o staff. Bu swydd wag hefyd, yr oedd 
cydweithwyr Adnoddau Dynol wedi ceisio'i llenwi, ond hyd yn hyn heb lwyddiant, a 
thynnwyd sylw at hyn fel pryder posibl. Ychwanegodd Pennaeth y gwasanaeth fod yr 
adran wedi prynu rhywfaint o gymorth gan sefydliad Archwilio Mewnol yn ne-orllewin 
Lloegr, sef consortiwm o adrannau archwilio sy’n ffurfio corff archwilio mewnol.  Roedd 
hyn wedi llenwi tameidiau o gapasiti adnoddau yn ystod yr hydref, a fyddai'n helpu. Bu 
problem tymor byr gydag ambell aelod o'r tîm yn sal yn hirdymor.  Pan ofynnwyd am 
wneud copi wrth gefn, dywedwyd fod y tîm wedi rhoi cynnig ar staff asiantaeth yn y 
gorffennol ond bod lwyddiant hynny wedi bod yn anghyson, tra roedd defnyddio adnoddau 
o'r bartneriaeth wedi galluogi darparu rhywfaint o adnoddau ychwanegol.

 Holodd Aelod am roi rhywfaint o'r gwasanaeth ar gontract allanol. Amlinellodd Pennaeth 
weithdrefn recriwtio safonol y Cyngor ac esboniodd fod angen archwiliwr ar yr adran a 
allai ddechrau ar unwaith. Roedd angen i staff asiantaeth gael eu hyfforddi ac roedd 
angen llawer o gymorth arnynt, felly roedd contractau allanol yn darparu ateb cyflym i fater 
staffio tymor byr ar gyfer yr adran.

 O ran Amcan 5, Cam Gweithredu 1 ar dudalen 30 – Datblygu Strategaeth Gaffael 
Newydd, a ddangosodd fod 5% yn gyflawn a sylwad yn dweud "heb ei gychwyn oherwydd 
blaenoriaethau eraill", gofynnodd Aelod beth oedd y blaenoriaethau hynny, pa mor bell er 
ei hôl hi y maent a phwy a wnaeth y penderfyniad.  Dywedodd y Rheolwr Caffael fod y 
strategaeth yn weithredol o 2016 tan 2019, felly roedd angen i'r adran edrych ar 
strategaeth newydd ar gyfer 2020 ymlaen. Roedd hyn wedi'i ddechrau, ac roeddent ar hyn 
o bryd yn edrych ar bethau y mae angen eu rhoi yn y strategaeth newydd. Roedd yr adran 
yn hyderus y byddai'r strategaeth newydd yn ei lle erbyn dechrau 2020, a oedd o fewn y 
dyddiad targed. Nid oedd hon yn fater mawr nac yn risg i'r Cyngor.  Pan ofynnwyd i'r 
Aelodau a fu unrhyw faterion eraill fel staffio a oedd wedi effeithio ar y Cam hwn, 
dywedwyd bod pethau eraill wedi cael blaenoriaeth e.e. edrych ar arbedion yn y gyllideb. 
Er y byddai'r adran wedi hoffi bod ychydig ymhellach ymlaen gyda'r mesur hwn, byddai'n 
cael ei gyflawni.

 Cyfeiriodd Aelod at gamau 1, 2 a 3 ar dudalen 26, a oedd i gyd yn dangos bod 0% yn 
gyflawn a gofynnwyd a oedd y rhain ar y trywydd iawn.  Eglurodd y Rheolwr Casglu 
Incwm wrth y Pwyllgor fod y camau hyn wedi bod yn mynd ymlaen am gyfnod, felly roedd 
yn annheg ei ddangos fel 0%. Fel y crybwyllwyd yn gynharach, roedd angen trwsio'r 
materion seilwaith TGCh yn y gwasanaeth, felly ni ellid symud pethau ymlaen nes bod y 
rheini wedi'u datrys. Roedd angen gweinydd newydd cyflawn i gadw'r system yn ddiogel 
ac yn sefydlog, a nodwyd gan y GRhR bod angen ei adnewyddu. Roedd hon yn dasg fawr 
o ran Refeniw a Budd-daliadau, ond roedd i fod i fynd yn fyw erbyn diwedd y mis. Pan 
fyddai hyn wedi cael ei wneud, byddai'r gwasanaeth yn gallu dechrau gwasanaethau 
digidol. 

 Cyfeiriodd Aelod at nifer y Camau a'r Mesurau a oedd yn Ambr neu'n Wyrdd a gofynnodd 
a oedd y Gwasanaeth yn hyderus bod y targedau'n ddigon cadarn a heriol ar gyfer y rhai 
nad oeddent wedi'u pennu gan Lywodraeth Cymru. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod 
targedau'n cael eu hadolygu bob blwyddyn a bod cydweithwyr corfforaethol yn eu herio. 
Gellid codi rhai targedau ond pennwyd rhai, fel anfonebau, yn genedlaethol. Eleni, roedd y 
gweithredu wedi bod yn ambr oherwydd ymgyrch. Roedd y Dreth Gyngor yn Wyrdd ar 



97% ond ni fydd yn parhau'n Wyrdd erbyn diwedd y flwyddyn. Cadarnhaodd y Pennaeth 
Cyllid fod y targedau'n gadarn.

Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedigion am fynychu. 

Newid Pobl a Busnes:

 Presennol:
- Tracy McKim (Pennaeth Dros Dro Pobl a Newid Busnes)
- Rachael Davies (Rheolwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol)
- Mark Bleazard (Rheolwr Gwasanaethau Digidol)
- Shaun Powell (Rheolwr Canolfan Wybodaeth Casnewydd)

Daeth ymddiheuriadau i law ar ran Aelod Cabinet y Gymuned ac Adnoddau'r a Phennaeth 
Pobl a Newid Busnes.

Cyflwynodd Pennaeth Dros Dro Pobl a Newid Busnes drosolwg byr i’r Pwyllgor a thynnodd 
sylw at y meysydd allweddol i'w hystyried. Roedd y gwasanaeth yn cynorthwyo'r Cyngor 
gyda Datblygu Digidol, Adnoddau Dynol a Sefydliadol, Partneriaeth Polisi, Iechyd a 
Diogelwch a Newid Busnes a rhagwelwyd y byddai ychydig yn llai na'r gyllideb. Bu nifer o 
amcanion yn amrywio o newid diwylliannol o ran y Cynllun Corfforaethol, cefnogi a llywio 
gwelliant o ran risg gorfforaethol, cefnogaeth i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Cynllun 
Partneriaeth, cydymffurfio â dyletswyddau cydraddoldeb a'r Gymraeg.

Eleni gwelwyd nifer yn cael effaith fawr ar brosiectau ar draws y Cyngor. Roedd system 
newydd i-Trent ac Adnoddau Dynol wedi cael ei chyflwyno, a oedd yn galluogi rheolwyr i 
hunanwasanaethu a gweithio mewn ffordd fwy modern. Daeth Canolfan Wybodaeth 
Casnewydd â llawer o wybodaeth a hysbysrwydd ynghyd i gefnogi prosiectau a 
chanlyniadau cynlluniau corfforaethol. Fframwaith perfformiad a risg yn cael ei ailddatblygu. 
Roedd llawer o waith wedi'i wneud gyda'r Bwrdd Partneriaeth a bu cynllunio ar gyfer Brexit 
wedi bod yn ddarn mawr o waith.  Roedd hefyd llawer o arian grant, CLlLC a chyllid gan 
Lywodraeth Cymru.  Roedd y Gwasanaeth hefyd yn gyfrifol am Strategaeth Ddigidol ac yn 
darparu gwasanaethau cleient i'r GRhR.

Gofynnodd yr Aelodau y canlynol:

 Cyfeiriodd Aelod at Gam Gweithredu 7 ar dudalen 39 "Gwella Seilwaith Digidol y Ddinas 
gan gynnwys Cyflwyno Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol fel rhan o fargen Dinas-ranbarth 
Dinas Caerdydd", a ddangosodd fod 0% wedi'i gwblhau, a gofynnodd pam nad oedd hyn 
wedi symud ymlaen.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod hyn wedi cael ei ystyried yn 
genedlaethol ac y gallai rhai canlyniadau fod o fudd i ardaloedd gwledig yn fwy, ond mae 
Casnewydd yn llai gwledig felly efallai na fyddai'n cael cymaint o fudd ohono.  Roedd 
heriau ynghylch yr Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru i gydweithio a byddai'r prosiect yn cael ei reoli 
gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. Pan ofynnwyd pryd y gallai'r DCMS wneud 
penderfyniad, cynghorwyd yn realistig, oherwydd amseroedd gwaith arweiniol, y byddai'n 
annhebygol o gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

 Cyfeiriodd Aelod at nifer o gamau gweithredu a oedd yn wyrdd a gofynnodd a oedd y 
targedau gwasanaeth yn gadarn.  Hysbyswyd yr Aelodau bod gan rai o'r nodau nad 
oeddent wedi'u cwblhau eto is-dasgau eithaf cymhleth islaw'r rhain. Dangosodd rhai 
ardaloedd eu bod yn wyrdd ond roedd 30% oedd wedi’i gyflawni. Byddai'r rhain yn dal i 
fyny erbyn diwedd y flwyddyn ond nid oeddent yn rhy hawdd. 

 Cyfeiriodd Aelod at ddefnyddio byrfoddau yn yr adroddiad a gofynnodd am i adroddiadau 
yn y dyfodol gynnwys geiriad llawn o leiaf unwaith, ac yna'r byrfoddau.  



 Holodd Aelod am yr wi-fi am ddim.  Cynghorwyd y dylid rhoi wi-fi am ddim yn y Ganolfan 
Ddinesig a'r adeiladau cyhoeddus a hefyd yn Friars Walk. 

 Gofynnwyd bod adroddiadau yn y dyfodol yn cynnwys sylwadau ar "Risg i Lwyddiant" i 
gynorthwyo Aelodau i ganolbwyntio gwaith craffu.

 Cyfeiriodd Aelod at Amcan 3, Cam Gweithredu 4 tudalen 45: "Datblygu arferion cynllunio 
olyniaeth effeithiol" a gofynnodd a fyddai modd iddynt gael sicrwydd y byddai'r targed yn 
cael ei gyrraedd, gan fod cynyddu staff y Cyngor yn ateb da yn lle rhoi'r contract ar 
gontract allanol.  Sicrhawyd yr Aelodau bod y camau hyn yn bwysig i'r Cyngor a bod 
camau bach wedi dechrau megis llwybrau gyrfa. Roedd hyn yn galluogi'r staff i gysgodi 
gwahanol wasanaethau neu adrannau yn y Cyngor os hoffent symud ymlaen a dylent fod 
yn barod cyn bo hir. Roedd angen i'r gwasanaeth roi arweiniad mwy effeithiol i reolwyr i 
ddeall sgiliau'r gweithlu yn well. Maent yn hyderus y byddai hyn yn cael ei wneud erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol. Bu buddsoddiad mewnol mewn arferion cynllunio.  
Dechreuodd system newydd i raddedigion ym mis Medi 2019 ac roedd y gwasanaeth yn 
ei drydedd flwyddyn yn y rhaglen brentisiaeth.

 Holodd aelod a oedd perygl bod Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn atal pethau y mae 
angen eu cwblhau.  Dywedwyd wrth yr Aelodau na allai'r Cyngor fod wedi cwblhau rhai o'r 
rhaglenni mwy ar ei ben ei hun, ond gallai gweithio gyda phartneriaid ehangach arafu 
pethau a gall weithiau fod yn anodd. Pan ofynnwyd a oedd y gwasanaeth o'r farn bod 
gweithio gyda Dinas-ranbarth Caerdydd yn effeithiol, cynghorwyd yr Aelodau mai eu hunig 
brofiad oedd y prosiect digidol, ac roedd perthynas gref â'r ochr ddigidol. 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedigion am fynychu.

Adfywio, Buddsoddi a Thai:

Presennol:
- Y Cynghorydd Jane Mudd (Aelod Cabinet dros Adfywio a Thai)
- Beverly Owen - (Cyfarwyddwr Strategol - Lle)
- Keir Duffin (Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai)

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet drosolwg byr i’r Pwyllgor a thynnodd sylw at y meysydd 
allweddol i'w hystyried.  Darparwyd cyd-destun ar y sefyllfa bosibl y gallai'r gwasanaeth fod 
ynddi erbyn diwedd y flwyddyn. Rhoddwyd sylw i'r Uwch Gynllun a fabwysiadwyd ar gyfer 
canol y ddinas a'r Strategaeth Twf Economaidd a'r Cynllun Cyflawni sy'n cael ei ddatblygu ar 
hyn o bryd, ac roedd sut mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaethau yn hanfodol ar gyfer 
cyflawni. Cafwyd cyllid allanol llwyddiannus ar gyfer prosiectau. Cafwyd rhagor o 
uchafbwyntiau o'r gwaith a oedd yn cael ei wneud yn hen dafarn Hornblower a oedd bron â 
chael ei chwblhau. 

Gofynnodd yr Aelodau y canlynol:

 Llongyfarchodd Aelod y tîm am y gwaith yr oedd wedi ei wneud a gwerthfawrogwyd 
hynny.

 Holodd Aelod ynghylch nifer y mesurau perfformiad coch ar dudalennau 73 a 74 a'r 
rhesymau dros hynny. Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at PAM/019% o'r holl Apeliadau 
Cynllunio a Wrthodwyd pan gododd y Pwyllgor Cynllunio ymholiadau a mynd yn erbyn 
argymhellion y Swyddog Cynllunio ac wedi gwrthod ceisiadau cynllunio, apeliodd yr 
ymgeisydd wedyn at y penderfyniad, a aeth wedyn i'r Arolygiaeth Gynllunio i benderfynu a 
gallu gwrthdroi penderfyniadau. Pe bai penderfyniad yn cael ei wrthdroi, yna mae'r 
dangosydd perfformiad hwn yn Goch.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod apêl cynllunio arall 
a wnaethpwyd y diwrnod hwnnw wedi'i gwrthdroi o blaid yr ymgeisydd. Bob tro y mae hyn 



yn digwydd, bydd y Cyngor yn ysgwyddo cost. Yna Awgrymodd yr Aelod Cabinet y gallai'r 
Pwyllgor Cynllunio elwa ar sesiwn weithdy.

 Cyfeiriodd Aelod at Amcan 6, Cam Gweithredu 1 tudalen 72: "Dechrau defnyddio 
cerbydau allyriadau di-garbon a theithio llesol i ddarparu gwasanaethau" a gofynnodd a 
oedd unrhyw ddiweddariad ar y polisi ffurfiol a'r blaengynllun.  Dywedwyd wrth yr Aelodau 
fod Cynllun Rheoli Carbon yn cael ei gwblhau a bod y broses ehangach yn y cam terfynol 
o gael ei datblygu.  Roeddent wedi dechrau gydag un swyddog ac nawr roedd tîm ynni a 
chyflogwyd dau fwy o swyddogion.  Roedd y darlun yn newid a bu cynnydd mawr.

 Cyfeiriodd un aelod at y gwaith da sy'n digwydd i adfywio canol y ddinas a allai weithiau 
gael ei anwybyddu oherwydd nifer y siopau gwag yng nghanol y ddinas. Ychwanegwyd, 
er bod problem genedlaethol, gan fod Casnewydd yn gywasgedig, y gallai fod yn fwy 
amlwg a gofynnodd a fyddai modd dylanwadu ar landlordiaid i leihau rhenti.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau fod y gweithredu hwn ar y gorwel gan fod Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo i edrych ar landlordiaid absennol. Ar lefel leol, gallai'r Tîm Cymorth i Fusnesau 
gynnig cyngor ar gyfer cyllid grant, cyfeirio at ffynonellau eraill a darparu busnesau 
newydd, a allai fod o gymorth. Gallai'r Cyngor roi arian grant i helpu gyda rhent neu 
ffitiadau, ac i'r busnesau sy'n bwriadu ehangu, fel cyflogi staff ychwanegol neu gael offer 
newydd. Mae'n gyfnod anodd a heriol Fodd bynnag, mae rhai o'n busnesau yn annibynnol 
ac yn tyfu ac mae digwyddiadau fel Gŵyl Gwrthryfel y Siartwyr yn cynyddu nifer yr 
ymwelwyr â'r siopau. 

 Bu'r Aelodau'n trafod y broses o nodi Casnewydd fel ardal ar gyfer twf ffisegol gan 
Lywodraeth Cymru a'r ymgynghoriad a fyddai'n cau ar 15fed Tachwedd 2019. Dywedwyd 
wrth yr Aelodau mai dehongliad yr awduron eu hunain oedd yr adroddiadau am farn 
Awdurdodau Lleol eraill yn y cyfryngau.

 Llongyfarchodd Aelod yr Aelod Cabinet a'i thîm ar eu llwyddiannau, gan ddweud y dylen 
nhw sicrhau eu bod yn cyfleu eu llwyddiannau a'u gwneud yn hysbys, a gofynnwyd a 
fyddai disgwyl i'r llwyddiannau hyn barhau.  Dywedodd yr Aelod Cabinet y byddant, a 
chyfeiriodd at y cyfarfod agored gyda'r Ardal Gwella Busnes y daeth Pennaeth y 
Gwasanaeth iddo. Roedd yr Aelod Cabinet yn cynrychioli'r Cyngor ar y Bwrdd hwn ac yn 
cyfarfod yn rheolaidd. Roedd rhai cynlluniau y gall yr AGB eu cefnogi yn cyd-fynd â’r rhai’r 
Awdurdod ac roedd ganddynt un o'r rhaglenni digwyddiadau gorau yng nghanol y ddinas. 

 Cyfeiriodd Aelod at Gam Gweithredu: "Gwneud y mwyaf o unedau tai newydd o eiddo 
gwag" ar dudalen 70 a Cham Gweithredu "% yr eiddo preifat gwag a gychwynnir ei 
ddefnyddio eto" gan ddangos nad oes dim yn cael ei gyflawni, a holi pa mor gadarn y 
mae'r mesurau perfformiad hyn sy’n cael eu hystyried, ac a fyddai'r targed yn cael ei 
gyrraedd. dywedwyd wrth yr Aelodau maiy byddai’r gwasanaeth yn cyrraedd y targedau. 
Dywedodd yr Aelod Cabinet efallai y gallai Aelodau gofio adolygu Cartrefi Gwag ac roedd 
cynllun gweithredu 15 pwynt i helpu i gefnogi a chyflawni'r Mesur perfformiad hwn. 
Ymddangosai y byddai’r gwasanaeth yn rhagori ar y targed hwn. Cyfeiriodd Pennaeth y 
Gwasanaeth yr Aelodau at dudalen 75, PAM/045, "Nifer y cartrefi newydd sy'n cael eu 
creu o ganlyniad i ailddechrau defnyddio eiddo preswyl gwag." Dywedwyd bod 
Casnewydd yn ail yng Nghymru o ran cyflawni hyn, ac roedd angen ystyried y ddau 
darged er mwyn deall y drafodaeth ehangach. 

 Roedd yr Aelodau'n falch o weld Cynllun Gwyrdd yn dod at ei gilydd ar gyfer allyriadau 
sero a gofynnwyd a oedd gwaith yn cael ei wneud i gydbwyso twf yn erbyn yr agenda 
gwyrdd a llesiant cyffredinol Casnewydd.  Atgoffwyd Aelodau am ddeddfwriaeth Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol, a oedd yn gor-ddweud popeth ac yn dweud mai un o'r pethau 
oedd gan Lywodraeth Cymru ar waith oedd y Strategaeth Lleihau Carbon. Yn yr 
adroddiad, cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad ar dai fforddiadwy, a darganfu fod 
lefel uchel o allyriadau carbon yn dod o eiddo preswyl. Mae hwn yn faes y mae'r Cyngor 
yn gweithio tuag ato. Ychwanegodd Pennaeth y Gwasanaeth fod ganddynt gynllun tai 



pum mlynedd yn yr agenda twf, yn wahanol i lawer o ardaloedd. Byddai'r holl waith 
adfywio mae ei angen ar gyfer rhagoriaeth werdd a Phrosiectau Adfywio'r Ddinas, yn 
ceisio ailddefnyddio adeiladau presennol yn hytrach nag adeiladu mwy. 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedigion am fynychu.

Casgliadau – Sylwadau i’r Cabinet

Nododd y Pwyllgor y perfformiad yn yr Adolygiadau Canol Blwyddyn ar Gyllid, Pobl a Newid 
Busnes a gwnaeth y sylwadau canlynol i'r Cabinet:

Cyffredinol:

 Croesawodd y Pwyllgor y gwelliannau a wnaed i'r dull o gyflwyno data a chynllun yr 
adroddiad mewn ymateb i sylwadau blaenorol a wnaed, a oedd yn ei gwneud yn haws 
canolbwyntio gwaith craffu ar berfformiad.

 Roedd y Pwyllgor yn nodi bod angen i swyddogion ddeall yr allwedd yn gyson a'r hyn sy'n 
gwneud perfformiad: Coch, Ambr, neu Wyrdd a gofynnodd am esboniad o'r rhesymau i'w 
darparu yn y sylwebaeth mewn adroddiadau yn y dyfodol.

 Gofynnodd y Pwyllgor i adroddiadau yn y dyfodol gynnwys geiriad llawn o leiaf unwaith, 
wedi'i ddilyn gan y talfyriad.

 Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o fanylion am Risgiau'r Gwasanaeth mewn adroddiadau 
yn y dyfodol.

 Gofynnwyd bod adroddiadau yn y dyfodol yn cynnwys sylwadau ar "Risg i Lwyddiant" i 
gynorthwyo Aelodau i ganolbwyntio gwaith craffu.

Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd cynllunio olyniaeth ar gyfer gwasanaethqu.

4 Adroddiad Cynghorydd Craffu 

Presennol:

- Meryl Lawrence (Ymgynghorydd Craffu)

a) Diweddariad ar y Blaenraglen Waith

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y Rhaglen Gwaith Blaen, a dywedodd wrth y 
Pwyllgor am y pynciau oedd i’w trafod yn y ddau gyfarfod Pwyllgor nesaf:

Dydd Llun 18 Tachwedd 2019:
Adolygiadau Canol Blwyddyn Cynlluniau Gwasanaeth 2019-20:
Y Gyfraith a Rheoleiddio
Gwasanaethau’r Ddinas

Dydd Llun 13 Ionawr 2020
Cynigion y Gyllideb Ddrafft 2020-21

b) Taflen Weithredu



Cyflwynodd y Cynghorydd Craffu y Daflen Weithredu a dywedodd wrth y Pwyllgor beth 
oedd y camau a ddeilliodd o'r cofnodion a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019, fel y'u rhestrir ar 
Dudalen 85.

Daeth y cyfarfod I ben am 5.55 pm


